



ที่ ศธ ๐๔๓๐๓/๕๐๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติในสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือจังหวัดตาก ที่ กค ๐๓๑๘.๑๖/ว๑๑๓๐๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดตาก แจกหนังสือจากกรมธนารักษ์ เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติในสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ราชพัสดุว่า กรมธนารักษ์ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์สำหรับการจัดให้เช่าเพื่อติดตั้งเครื่องบริการอื่น ๆ เช่น เครื่องบริการหยอดเหรียญ เครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสถานที่ราชการ ในอัตราเครื่องละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่ารวมทั้งไม่ปรับปรุงอัตราค่าเช่า และไม่ถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้เอกชนดำเนินการติดตั้งเครื่องบริการน้ำดื่มหยอดเหรียญ และเครื่องบริการอัตโนมัติอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันในสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ราชพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทน ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่ส่วนราชการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งเครื่องบริการหยอดเหรียญ เครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ราชพัสดุ ในอัตราเครื่องละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องบริการดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการติดตั้งเครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องบริการอื่น ๆ ของสถาบันการเงิน

๒. ให้เอกชนติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหากและเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้าเอง

๓.ให้นำส่งเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ รหัสหน่วยงาน ๐๓๐๐๓ รหัสรายได้ ๘๓๐ เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งสำเนาใบนำส่งเงินไปประกอบเรื่องไว้ที่กรมธนารักษ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อทราบ และดำเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรรินทร์ แจ่มใส)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
โทรศัพท์ ๐๘๓-๘๗๒๘๑๑๑